

**TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ ANH HÙNG LAO ĐỘNG NĂM 2025**

TT	Tên tập thể/cá nhân	Đơn vị trình	Tóm tắt thành tích	Đề nghị tặng danh hiệu	Ghi chú
1.	Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội	UBND Quận Nam Từ Liêm	<p>1. Sơ lược đặc điểm tình hình: Được thành lập ngày 07 tháng 5 năm 1997. Hiện nay trường có 124 lớp (với 3727 học sinh), 460 CBGVNV (trong đó có 403 nữ); 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn (15% Tiến sĩ, Thạc sĩ); 50 đảng viên (sinh hoạt tại Chi bộ của trường là 40 đồng chí). Là cơ sở giáo dục bậc Tiểu học thuộc hệ thống các trường ngoài công lập thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá của Nhà nước đã không ngừng phát triển và lớn mạnh; Luôn thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Luật Giáo dục, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.</p> <p>Trường tích cực hưởng ứng và đạt nhiều thành tích trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Hai tốt” và trong các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.</p> <p>2. Thành tích đạt được trong 10 năm học (từ 2014-2015 đến 2023-2024)</p> <p>Nhà trường tiếp tục thực hiện Đề án Trường Tiểu học Chất lượng cao; Duy trì tổ chức dạy chương trình tiểu học Cambridge, chương trình tiếng Anh Quốc tế theo chuẩn Hoa Kỳ, chương trình tiếng Anh quốc tế Oxford; Tăng cường đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực tham gia chương trình trao đổi giáo viên nước ngoài. Nhà trường thường xuyên mời chuyên gia nước ngoài về bồi dưỡng phương pháp, tập huấn phát triển chương trình: Chương trình Giáo dục STEM chuẩn Hoa Kỳ dạy bằng Tiếng Việt cho HS khối 1, khối 2, khối 3; Các Dự án Khoa học chuẩn Hoa Kỳ bằng Tiếng Anh cho học sinh khối 4 và khối 5; Phát triển văn hóa đọc; Dạy phân hóa đối tượng; Tổ chức các hoạt động phát triển năng khiếu Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể thao, Tin học, STEM cho học sinh. Tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý: Phần mềm Office 365, phần mềm Workplace, phần mềm Misa Amis để quản lý hoạt động dạy và học; Phần mềm hỗ trợ học Toán vào giảng dạy tại các khối lớp như Vioedu của FPT, Eduten của Phần Lan. Thường xuyên tổ chức các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng các tiết học tập trải nghiệm định hướng</p>	Tập thể Anh hùng Lao động	

		<p>phát triển năng lực học sinh, dạy học theo dự án. Mô hình trường chất lượng cao của Nhà trường đã được nhân rộng tại Hà Nội và các tỉnh bạn (Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang,...), đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nhà trường là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục Thủ đô về chất lượng giáo dục: Hằng năm có 100% số HS được xếp loại Tốt và Đạt 3 nhóm Năng lực và 4 nhóm Phẩm chất; 100% số HS Hoàn thành tốt và Hoàn thành các môn học; 100% số HS lớp 5 Hoàn thành chương trình Tiểu học đạt loại Xuất sắc và Vượt trội; Có trên 80% số học sinh lớp 5, trong đó có nhiều học sinh đỗ thủ khoa hoặc nằm trong top 5 bạn có điểm thi cao vào các lớp 6 chuyên của Hà Nội.- Trong 10 năm qua, các tập thể và cá nhân của Nhà trường đạt được nhiều thành tích, nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp quận, thành phố, cấp quốc gia và quốc tế, cụ thể: Giải thưởng cấp quận và thành phố: 1119 giải (nhiều giải Nhất, Nhì) trong các cuộc thi Olympic tiếng Anh, thi vẽ tranh, Tin học trẻ, Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô và các môn thi đấu thể dục thể thao. 01 giải vô địch cuộc thi thuyết trình ý tưởng sáng tạo “Trường học Hạnh phúc” dành cho học sinh Thủ đô cấp thành phố lần thứ I - năm 2023. 02 giải Đặc biệt cấp thành phố (01 giải Hợp xướng; 01 giải Sáng tác ca khúc dành cho học sinh nhân dịp 70 năm Ngành Giáo dục Thủ đô) năm 2024. Giải thưởng cấp Quốc gia: 1653 giải và Huy chương (nhiều giải Nhất, Nhì). Trong đó thi Olympic Toán: đoạt 1224 Huy chương; thi Olympic Tiếng Anh đoạt 206 Huy chương; thi đấu các môn thể thao đạt 60 Huy chương; thi Robottic và Wecode đạt 148 giải; thi vẽ tranh đạt 15 giải (01 giải Đặc biệt, 01 giải Nhì sáng tác khẩu hiệu An toàn giao thông). Giải thưởng cấp Quốc tế: 936 giải và Huy chương (892 Huy chương thi Olympic Toán, Tiếng Anh; 34 giải thi Robottic; 10 giải thi Wecode; 01 Piano).- Trường đặc biệt chú trọng về xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cũng như thực hiện đổi mới phương pháp dạy-học, nâng cao chất lượng giáo dục, luôn đi đầu về đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý và giảng dạy, luôn tạo điều kiện và tìm các cơ hội để cán bộ giáo viên được tham gia học tập trong nước và ở nước ngoài (hàng năm có từ 2 đến 4 cán bộ giáo viên tham gia		
--	--	---	--	--

		<p>các chương trình đào tạo do Úc tài trợ cho giáo dục các nước Đông Nam Á - Dự án nhíp cầu Úc và ASEAN; các khóa học của tổ chức SEAMEO - tổ chức do Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á thành lập); Nhà trường có 95% giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó có 282 giáo viên dạy giỏi và đạt giải các cuộc thi cấp quận tổ chức (121 GV dạy Giỏi quận); 46 giáo viên đạt giải cấp thành phố (02 giáo viên đạt giải Nhất, 04 Nhì, 01 Ba cuộc thi giáo viên dạy giỏi); 12 giáo viên đạt giải cấp quốc gia thiết kế bài giảng Elearning; 547 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận, 215 SKKN xếp loại cấp thành phố; 02 GV đạt giải Nhất, 01 giải Nhì công nghệ thông tin cấp thành phố; gần 2000 giáo án điện tử có chất lượng. Đặc biệt, Nhà trường thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh, trình độ Tin học và tập huấn sử dụng phần mềm trong giảng dạy, quản lý cho cán bộ giáo viên.</p> <ul style="list-style-type: none">- Trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá phong phú và thiết thực, các khóa học bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh. Nhà trường đạt 16 giải Nhất và giải Xuất sắc toàn đoàn trong liên hoan bài hát tiếng Anh, tiếng Pháp cùng nhiều giải Nhất, Nhì ở nhiều thể loại dự thi khác.- Mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường trong khu vực và quốc tế. Trong 10 năm, Nhà trường tổ chức cho 30 đoàn cán bộ giáo viên và học sinh học tập và giao lưu với học sinh các trường quốc tế của Anh, Pháp, Bỉ, Phần Lan, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po. Qua đó tạo hứng thú học tập, phát triển trí tuệ, xây dựng cho các em lòng tự tin, tính năng động, góp phần đào tạo công dân toàn cầu.- 10 năm liên tục, năm nào Trường cũng sẵn sàng đón nhận và bồi dưỡng các (từ 02 đến 04 Đoàn sinh viên (từ 40 đến 100 sinh viên/năm) của các Trường Đại học Thủ Đô, Đại học sư phạm,... về thực tập tại trường. Nhà trường luôn là đơn vị sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm cùng các Trường tư thục trong nước để phát triển. Trường được các đơn vị bạn và cấp lãnh đạo đánh giá là chiếc nôi đào tạo cán bộ quản lý cho các trường Tư thục và một số trường Công lập của Hà Nội.- Trường được đánh giá dẫn đầu về cơ sở vật chất, môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp đáp ứng nhu cầu dạy học hiện đại với đủ các phòng chức năng, khu vui chơi sáng tạo Smart Garden, phòng nhạc, múa v.v..., các phòng học văn hoá đều có máy Projecter, ti vi, máy chiếu đa vật thể, hệ thống camera, máy vi tính nối mạng.		
--	--	---	--	--

		<p>- Khôi tiếng Pháp: Đạt danh hiệu là trường Tiểu học Label France Education (Trường đầu tiên của thành phố Hà Nội; là 1 trong 285 trường Tiểu học trên thế giới đạt nhãn hiệu dạy học tiếng Pháp chất lượng nhất trên toàn thế giới).</p> <p>- Cơ sở 2 của trường: Sau 4 năm thực hiện chương trình Leader In Me của Mỹ, Nhà trường đã được Franklin Covey Education (tập đoàn giáo dục hàng đầu của Mỹ) công nhận danh hiệu là trường Lighthouse (trường Hoa tiêu) - Là 1 trong 2 trường tại Việt Nam đạt chứng nhận này.</p> <p>- Trường được công nhận là trường học điển hình của Microsoft với các chỉ tiêu xuất sắc, cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu của Microsoft.</p> <p>- 10 năm liên tục các Đoàn thể của nhà trường đều đạt xuất sắc: Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Liên đội Lá Cờ đầu cấp thành phố; Đơn vị đạt Tiên tiến xuất sắc về TDTT cấp thành phố.</p> <p>3. Các hình thức khen thưởng được ghi nhận: Từ năm 2014 đến nay</p> <p>- Năm học 2014-2015: Tập thể Lao động Xuất sắc. Huân chương Lao động hạng Nhì. 03 BK (02 Trung ương Đoàn; 01 BK của Ủy ban Olympic Việt Nam).</p> <p>- Năm học 2015-2016: Cờ Đơn vị xuất sắc của TP Hà Nội. 04 BK (Hội Hữu nghị Việt Pháp; Việt Nam -Australia; Tổng LĐ LĐ Việt Nam; Hội Đồng Đội Trung ương)</p> <p>- Năm học 2016-2017: Cờ Đơn vị dẫn đầu của Thủ tướng Chính phủ. 01 BK của Hội Đồng Đội Trung ương (TU).</p> <p>- Năm học 2017-2018: 04 BK (01 BK TP; 01 BK HĐĐT; 02 BK Thành Đoàn).</p> <p>- Năm học 2018-2019: Cờ Đơn vị xuất sắc của TP Hà Nội; 04 BK (Bộ GD&ĐT; LĐLĐ TP; BHXH; Hội Đồng Đội TU)</p> <p>- Năm học 2019-2020: Cờ Đơn vị xuất sắc của TP Hà Nội; 03 BK (01 BK Hội Đồng Đội TU; 01 BK Thành Đoàn; 01 BK Tổng LĐLĐ Việt Nam)</p> <p>- Năm học 2020-2021: Huân chương Lao động hạng Nhất;</p>	
--	--	--	--

			<p>02 BK (01 BK của TP Hà Nội; 01 BK Thành Đoàn).</p> <p>- Năm học 2021-2022: Cờ Đơn vị dẫn đầu của Thủ tướng Chính phủ. 02 BK (01 BK Thành Đoàn; 01 BK LĐLĐ TP Hà Nội)</p> <p>- Năm học 2022-2023: 04 BK (01 BK TP; 01 BK Bộ GD&ĐT; 01 BK LĐLĐ TP Hà Nội; 01 BK Thành Đoàn)</p> <p>- Năm học 2023-2024: Cờ Đơn vị xuất sắc của TP Hà Nội. 01 BK TP Hà Nội</p> <p>Ngoài ra, Trường còn được Sở GD&ĐT TP Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, UBND phường Mỹ Đình 2, Hội Chữ Thập đỏ, các ban ngành đoàn thể tặng nhiều Giấy khen.</p> <p>Cá nhân tiêu biểu: 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 01 Công dân Thủ đô Ưu tú (2014); 01 Nhà giáo Nhân dân (2017); 01 Nhà giáo Ưu tú (2024); 02 “Nhà giáo Tâm huyết, sáng tạo” TP; 06 “Người tốt, việc tốt” TP; 12 Chiến sĩ thi đua TP (trong đó có 04 đ/c được danh hiệu tặng 02 lần). Hàng trăm lượt CBGV-NV được tặng BK, GK của các cấp, các ngành tiêu biểu trên mọi hoạt động của Nhà trường.</p>		
--	--	--	--	--	--